

งาน BUS & TRUCK '16 เปิดฉากใหม่สู่ความสำเร็จ



บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดงาน BUS & TRUCK '16 งานแสดงรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษ ครั้งที่ 13 งานเดียวที่รวบรวมผู้ประกอบการด้านรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษทั้งจากในประเทศและต่างประเทศกว่า 50 ราย จากความสำเร็จในงาน BUS & TRUCK '15 ที่มียอดผู้เข้าชมงานกว่า 5,000 คน ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักในด้านธุรกิจรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษ ที่มีโอกาสในการพัฒนาการซื้อขายจริงในอนาคต โดยปีนี้งาน BUS & TRUCK '16 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Open Up New Success เปิดฉากใหม่สู่ความสำเร็จ เพื่อตอบรับการปรับขยายตัวทางเศรษฐกิจ และนโยบายภาครัฐที่เร่งผลักดันและกระตุ้นภาคเศรษฐกิจ รวมถึงการดำเนินงานโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อสนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าและธุรกิจ ในภูมิภาคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่มีส่วนสำคัญกับการเพิ่มโอกาสในการขยายตัวต่อตลาดรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษอย่างแท้จริง ซึ่งงาน BUS & TRUCK '16 เป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสสู่ความสำเร็จสำหรับผู้ประกอบการสู่ตลาดโลก รวมทั้งเป็นศูนย์กลางอันคงศักยภาพในด้านเป็นแหล่งรวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษ และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้และช่องทางการต่อยอดทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการต่างๆ ได้มาเปิดประสบการณ์อย่างคุ้มค่า งาน BUS & TRUCK '16 งานแสดงรถเพื่อการพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน นำเสนอทัพผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ สำหรับรถใหญ่เพื่อการพาณิชย์หลากหลายรูปแบบที่เปิดตัวและอัปเดตเทรนด์กันอย่างคึกคัก รวมทั้งสินค้าประเภทอะไหล่ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ประกอบจากผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถเพื่อการพาณิชย์ชั้นนำทั้งของไทยและต่างประเทศ

ภายในงาน BUS & TRUCK '16 ยังมีกิจกรรมการแสดงที่สุดแห่งความตระการตาของแสง สี เสียง สำหรับรถเพื่อการพาณิชย์ ที่คนรักรถใหญ่ไม่ควรพลาด กับ THAILAND TOUR THEQUE 2016 การประกวดแสง สี เสียง สำหรับรถโดยสารเพื่อสันถนาการ , รถใหญ่ไฟแรง (TRUCK LIGHT SHOW 2016) การประชันสุดยอดรถบรรทุกตกแต่งทั้งดงาม แข็งแกร่ง และเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในประเทศไทย, TEST DRIVE ลานทดสอบสมรรถภาพรถใหญ่ ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ทดลองขับขี่ในสนามทดสอบ , BEST BUS & TRUCK AWARD 2016 การประกวดรถเพื่อการพาณิชย์ขวัญใจมหาชน และกิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งการจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้เชิงวิชาชีพ จากหน่วยงานสมาคมชั้นนำอีกมากมาย โดยงาน BUS & TRUCK '16 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ฮอลล์ 106 ไบเทค กรุงเทพฯ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.BusAndTruckExpo.com